

เดลินิวส์

ฉบับที่ 18,007 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2542

ราคา 8 บาท DAILY NEWS

<http://www.dailynews.co.th>

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

C11 "นิติ" คนแรก

ขอแนะนำศาสตราจารย์ระดับ 11 คนแรกทางด้าน "นิติศาสตร์" คือ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2489 สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ โดยได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. 2511 (ครั้งนั้นคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ยังรวมเป็นแผนกหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์) เป็นสิงห์ดำรุ่นที่ 18 และได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาฯ หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาฯ ไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2540 และผ่านการศึกษาดูงานด้านกฎหมายจากต่างประเทศหลายครั้งและ จบว.ปรอ. รุ่น 399



ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ บุตร ชูศิลป์-ประโยค เหมะรัชตะ เริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อปี 2512 ในตำแหน่งนิติกร ที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516 ได้เริ่มชีวิตการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาและสาธารณชนแล้ว ยังได้ทุ่มเทเขียนตำราและเอกสารวิจัยที่ทรงคุณค่าทางด้านกฎหมายอีกมากมาย เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด และการจำกัดทางธุรกิจการค้าของประเทศต่าง ๆ กวาระการผูกขาดกับมาตรการกฎหมายป้องกันการผูกขาดในประเทศไทย วัฒนธรรมากรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยในรอบ 200 ปี ปัญหาเสพพิคดี : การศึกษาวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย การศึกษาการดำเนินคดีเสพพิคดีตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายชายฝั่ง โครงการจัดตั้งธนาคารที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก มาตรการกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้รับการยอมรับจากวงวิชาการและสังคมทั่วไป ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งราชบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชนในปี พ.ศ. 2539 และเป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11 คนแรกทางด้านนิติศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปัจจุบัน ได้ทำหน้าที่ต่าง ๆ อาทิ ราชบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน อนุกรรมการประเมินนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมวิทยา กรรมการและที่ปรึกษาของหลายหน่วยงาน อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

ด้านครอบครัวแต่งงานกับ รศ.ชลัดพร เหมะรัชตะ แห่งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นับว่าเป็นคนหนุ่มที่มีความก้าวหน้ามาก.

อนันต์ธนา อังกินันทน์